

Các Ưu Tiên của ODE và DELC cho Dự Án Thí Điểm Mùa Thu năm 2025



Sở Giáo Dục Oregon (ODE) cùng Sở Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non (DELC) đã làm việc với các cộng đồng trên toàn tiểu bang để thiết kế lại Bản Đánh Giá Mẫu Giáo Oregon (OKA). Vào mùa thu năm 2023, Oregon Kitchen Table (OKT) bắt đầu tổ chức một loạt cuộc trò chuyện cộng đồng với các gia đình và nhà cung cấp đã tham gia Cuộc trò chuyện Gia đình - phương pháp tiếp cận thí điểm để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của học sinh vào mẫu giáo. Vào mùa xuân năm 2024, OKT đã tổ chức các buổi giao lưu cộng đồng rộng rãi hơn với những đối tác giáo dục mầm non và tổ chức cộng đồng hợp tác chặt chẽ với nhóm trọng tâm. Truy cập oregonskitchentable.org/results/early-learning-transition-check-ins để tải xuống bản tóm tắt và báo cáo đầy đủ của OKT.

Các báo cáo đã được chia sẻ để hội đồng cố vấn của ELTC xem xét và đóng góp ý kiến. Bảng dưới đây tóm tắt các khuyến nghị của OKT, liên kết đến mục tiêu của dự án và đề xuất của hội đồng cố vấn. Dựa trên thông tin này, ODE và DELC sẽ tập trung vào các ưu tiên sau khi chuẩn bị triển khai trên toàn tiểu bang:

Mục Tiêu Dự Án	Khuyến Nghị của OKT	Các Bước Hành Động Tiềm Năng
Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình thúc đẩy hoạt động giao tiếp giữa gia đình và nhà giáo dục	Cầu nối các nguồn lực tiếp cận ngôn ngữ để hỗ trợ trẻ em, gia đình và nhà giáo dục	Hướng dẫn bổ sung và/hoặc hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các học khu để hỗ trợ làm việc với phiên dịch viên trong Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình Thông báo cho các quận về việc điều chỉnh lịch trình để có thể tổ chức buổi họp dài hơn cần có phiên dịch. Tài liệu đào tạo hiệu quả hơn, nhấn mạnh nhu cầu thành lập nhóm học khu/trường sẽ hỗ trợ hoạt động giao tiếp, lên lịch, chào đón gia đình và phiên dịch
Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình thúc đẩy hoạt động giao tiếp giữa gia đình và nhà giáo dục	Tạo dựng cảm giác an toàn và tin tưởng trước khi diễn ra Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình	Cung cấp các hoạt động và sự kiện chuyển tiếp mẫu giáo cho trẻ em và gia đình trong một khoảng thời gian. Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình nằm trong các hoạt động chuyển tiếp.

Mục Tiêu Dự Án	Khuyến Nghị của OKT	Các Bước Hành Động Tiềm Năng
		<p>Cập nhật Tài liệu lập kế hoạch để bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hướng dẫn bổ sung về cách hợp tác với đối tác giáo dục mầm non để hỗ trợ các gia đình bằng cách "bàn giao nồng nhiệt" cho những chương trình và nhân viên Mẫu giáo cũng như học khu. Cơ hội lập kế hoạch để kết nối các gia đình mẫu giáo trước đó với gia đình mới vào. Dựa vào kinh nghiệm của họ như một chuyên gia để làm cầu nối với cộng đồng trường học. Khám phá sự lựa chọn và cung cấp các môi trường khác nhau để có thể tổ chức Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình theo cách gần gũi với các gia đình mới vào như công viên, tòa nhà cộng đồng hoặc nhà riêng. <p>Tiếp tục hợp tác với các Ủy Ban Tư Vấn Thành Công của học sinh để thu thập ý kiến đóng góp về tài liệu đào tạo hỗ trợ các hoạt động chống phân biệt chủng tộc.</p>
<p>Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình hỗ trợ tăng cường sự tham gia của gia đình và nhà giáo dục</p>	<p>Thúc đẩy quan hệ kết nối cộng đồng rộng rãi hơn thông qua sự tham gia trong tương lai</p>	<p>Cung cấp các nguồn lực để tạo điều kiện cho các nhà giáo dục kết nối và tham gia một cách có chủ đích với các gia đình cũng như người chăm sóc.</p> <p>Xây dựng thời gian xây dựng mối quan hệ vào lịch trình của các nhà giáo dục/trường học - định dạng có hệ thống.</p> <p>Tận dụng các Trung Tâm và vai trò của họ như những người triệu tập cộng đồng của nhiều đối tác (K-12, giáo dục mầm non, thư viện, v.v.)</p>
<p>Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình là một phần của quá</p>	<p>Tạo và cung cấp thông tin cơ bản về trường học và lớp học bằng nhiều ngôn ngữ về các</p>	<p>Cung cấp thông tin và nguồn lực để tiếp cận cho các nhà giáo dục về những cách làm tốt nhất để lập kế hoạch biên dịch và</p>

Mục Tiêu Dự Án	Khuyến Nghị của OKT	Các Bước Hành Động Tiềm Năng
trình chuyển tiếp hỗ trợ lên mẫu giáo	trường học ở Oregon và mẫu giáo	làm việc với phiên dịch viên. Cung cấp nguồn lực cho tất cả các nhà giáo dục và nhân viên giáo dục mầm non.
Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình là một phần của quá trình chuyển tiếp hỗ trợ lên mẫu giáo	Mở rộng cơ hội hợp tác giữa các chương trình giáo dục mầm non, trường học và nhà giáo dục	<p>Tăng cường hợp tác giữa các chương trình, trường học và nhà giáo dục địa phương và khu vực để hỗ trợ trẻ em và gia đình chuyển sang mẫu giáo. Bao gồm các Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non đóng vai trò là bên triệu tập tại mỗi cộng đồng và có thể hỗ trợ xây dựng mối quan hệ.</p> <p>Thiết lập cộng đồng thực hành với những người đã có kinh nghiệm với Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình cùng những người mới.</p>
Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình là một phần của quá trình chuyển tiếp hỗ trợ lên mẫu giáo	Đồng sáng tạo kế hoạch tiếp cận cộng đồng và truyền thông với các chương trình giáo dục mầm non tại địa phương cũng như các tổ chức cụ thể về văn hóa cho quá trình chuyển tiếp mẫu giáo và hơn thế nữa	<p>Cộng đồng khu vực và địa phương có thể tạo và duy trì hệ thống truyền thông và tương tác để chia sẻ trên khắp các hệ thống. Sự trùng lặp trong các hệ thống và cách làm sẽ trở nên quen thuộc cũng như hữu ích đối với các gia đình.</p> <p>Sự trùng lặp của hệ thống phù hợp với tài liệu về Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng và kết quả sức khỏe tích cực.</p>
Dữ liệu Cuộc Trò Chuyện Với Gia Đình được sử dụng để hỗ trợ việc sắp xếp và cải thiện hệ thống	Khám phá cách ODE và DELC có thể hỗ trợ kết nối và chia sẻ thông tin trên khắp các hệ thống và tổ chức.	<p>Thông qua các câu hỏi, cơ hội để xác định và hiểu rõ hơn những rào cản mà các gia đình phải đối mặt trước khi vào mẫu giáo và sử dụng dữ liệu để tạo kế hoạch hành động nhằm cải thiện chương trình và hệ thống</p> <p>Tiếp tục hợp tác với các đối tác cộng đồng và hệ thống giáo dục mầm non về những quy trình và định dạng chia sẻ dữ liệu được ưa chuộng và hữu ích nhất.</p>